

ชื่อเรื่อง	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจ ของประชาชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย	ผศ. เกษมศรี อัครศรีพงษ์ธร และคณะ
คณะ	ศึกษาศาสตร์
ปีที่วิจัย	2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับความรู้ด้านเพศศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่มีผลต่อการเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชนเขตจตุจักร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เป็นนักศึกษาในเขตชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย ชุมชนนครหลวง ชุมชนหลังโรงเจ ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 770 คน ที่สุ่มอย่างง่ายจากประชากร เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศของเยาวชนไทยที่มีผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดที่ใช้คือค่าร้อยละ ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยตามจุดวัตถุประสงค์ที่ 3 เป็นประชาชนเขตจตุจักรที่มีอายุระหว่าง 10- 19 ปี ที่มีคะแนนจากการทำแบบวัดความยับยั้งชั่งใจ ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ที่ 50 ลงมา จำนวน 16 คนที่สุ่มอย่างง่ายจากประชากรจำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบวัดความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ที่มีผล การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และแบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาที่มีผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนเขตจตุจักรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับเพศด้านชีววิทยาถูกต้องร้อยละ 41.67 มีความรู้เกี่ยวกับเพศด้านสุขวิทยาถูกต้องร้อยละ 34.05 มีความรู้เกี่ยวกับเพศด้านจิตวิทยาถูกต้อง ร้อยละ 30.48 และมีความรู้ด้านสังคมวิทยาถูกต้องร้อยละ 34.05 2) รูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยชื่อหน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ แนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และวิธีประเมินผลการเรียนรู้ 3) หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ประชาชนเขตจตุจักรมีคะแนนความยับยั้งชั่งใจด้านพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส และด้านความคาดหวังที่จะไม่มีการเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความยับยั้งชั่งใจด้านเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา คะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนเขตจตุจักรโดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ความยับยั้งชั่งใจ ประชาชนเขตจตุจักร